

# Khánh Hoà nhận 2 kỷ lục Guinness thế giới tại lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang

02:59 04/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Đội UAE vô địch Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024. Cùng với đó, Khánh hoà đã nhận 2 kỷ lục Guinness thế giới cho: “Màn trình diễn ánh sáng về các kỳ quan lớn nhất thế giới” và “Màn trình diễn ánh sáng biểu tượng văn hóa Việt - chim Lạc lớn nhất thế giới”.**

Ngày 3/8, tại TP. Nha Trang, đã diễn ra chương trình bế mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024.



Các đại biểu tham dự chương trình\_Ảnh: BKH

Đến dự chương trình có các ông: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân; Ủy viên dự khuyết Trung ương

Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đêm bế mạc lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 có chủ đề “Kỳ quan tụ hội” đã diễn ra hoành tráng và ấn tượng với những màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) của đội Pháp và UAE. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc có sự góp mặt của các ca sĩ như: Đức Phúc, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương...



*Hình ảnh "Rồng" và "Chim lạc" biểu tượng của sức mạnh, sự linh thiêng, nguồn cội của dân tộc Việt Nam*

Tại chương trình, với chủ đề “Kỳ quan di sản 5 châu”, đội Pháp đã tái hiện hình ảnh những kỳ quan của thế giới cổ đại như: Vườn treo Babylon, Đại Kim tự tháp Giza, Tượng nhân sư, Ngọn hải đăng của thế giới cổ đại Alexandria, Thành cổ Acropolis - Athen (Hy Lạp), Vạn lý trường thành (Trung Quốc), Đấu trường La Mã (Italia)... và vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới của Việt Nam. Chọn chủ đề “Việt Nam diệu kỳ”.

Về UAE, đội tuyển nước này đã trình diễn những hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam

như chiếc phin cà phê quen thuộc với đa phần người Việt, trống đồng Đông Sơn, hình ảnh “Rồng”, “Chim Lạc” - biểu tượng của sức mạnh, sự linh thiêng, nguồn cội của dân tộc Việt Nam (Con rồng cháu tiên), cây tre, hoa sen - loài hoa đại diện cho tính cách, tâm hồn của người Việt...



*Hình ảnh biểu tượng các nước được tái hiện trên bầu trời*



*Các màn trình diễn ánh sáng gây ấn tượng với nhân dân và du khách*

Đặc biệt, hình ảnh vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa, điểm đến du lịch đầy năng động, sáng tạo và thân thiện cũng được tái hiện một cách trọn vẹn trên bầu trời đêm.

Trước đó, ngày 13/7, hai đội thi Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã tham gia với những màn trình diễn ấn tượng. Đội Hàn Quốc đã chọn chủ đề "Nha Trang - Vịnh đẹp thế giới", trong khi đội Trung Quốc chọn chủ đề Khánh Hòa - Thành phố tương lai.

Trong đêm bế mạc lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, Ban tổ chức đã trao giải Vô địch cho đội UAE.



*Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân nhận bằng chứng nhận Kỷ lục Guinness về “Màn trình diễn ánh sáng về các kỳ quan lớn nhất thế giới” và “Màn trình diễn ánh sáng biểu tượng văn hóa Việt - chim Lạc lớn nhất thế giới” \_Ảnh: BKH*

Đồng thời, Ban tổ chức còn trao 3 giải thưởng khác gồm: Kỹ thuật trình diễn xuất sắc nhất cho đội Hàn Quốc; hình ảnh xuất sắc nhất cho đội Pháp và câu chuyện xuất sắc nhất cho đội Trung Quốc. Cũng trong đêm bế mạc, đại diện Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã trao 2 kỷ lục Guinness thế giới cho tỉnh Khánh Hòa: “Màn trình diễn ánh sáng về các kỳ quan lớn nhất thế giới” và “Màn trình diễn ánh sáng biểu tượng văn hóa Việt - chim Lạc lớn nhất thế giới”.

Theo Sở Du lịch, trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, các khách sạn Nha Trang đạt công suất phòng trung bình trên 90%. Gần 2.000 bài báo trong nước và quốc tế đưa tin về lễ hội. Hơn 50 triệu lượt xem trực tiếp chương trình lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 trên các kênh truyền hình và kênh truyền thông khác. Hơn 5 triệu lượt tương tác về sự kiện trên các nền tảng mạng xã hội... Từ đó, đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng và phát

triển về du lịch của địa phương.



*Đông đảo người dân theo dõi chương trình*

Với hiệu ứng lan tỏa hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa thông qua sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu cho biết tỉnh Khánh Hòa sẽ nghiên cứu tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội Vinh ánh sáng thường niên trong thời gian đến.

**Thanh Bình**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/khanh-hoa-nhan-2-ky-luc-guinness-the-gioi-tai-le-hoi-vinh-anh-sang-quoc-te-nha-trang>